

เฮอรับาไลฟ์ให้การสนับสนุนด้านโภชนาการแก่นักกีฬา 248 คนจากหกทีมของประเทศในเอเชียแปซิฟิกในการแข่งขัน 2015 Special Olympics World Games



ฮ่องกง, ประเทศจีน-(Marketwired)-23 ก.ค. 2558

เฮอรับาไลฟ์ บริษัทด้านโภชนาการระดับโลก ให้การสนับสนุนทางด้านโภชนาการแก่นักกีฬาจากหกทีมของประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน 2015 Special Olympics World Games ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา การให้การสนับสนุนนี้สอดคล้องกับการริเริ่มของเฮอรับาไลฟ์ระดับโลกในการเป็นผู้สนับสนุน LA2015 ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานสำหรับการแข่งขัน เพื่อช่วยส่งเสริมด้านโภชนาการของนักกีฬาและโค้ชจาก 177 ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฮอรับาไลฟ์ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักกีฬา 248 คนในทีมจากหกประเทศ: ใต้หวัน อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และไทย ซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขันทั้งในกีฬาประเภทลู่วิ่งและลาน วายน้ำ สเกต และเรือคายัค ไปจนถึงปิงปอง แบดมินตันและฟุตบอล การสนับสนุนสำหรับนักกีฬาในเอเชียแปซิฟิกนั้นมุ่งเน้นเพื่อช่วยเสริมสร้างโภชนาการโดยการมอบผลิตภัณฑ์โภชนาการของเฮอรับาไลฟ์ นักกีฬาในบางประเทศจะได้รับเสื้อผ้าฝึกซ้อมและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันอีกด้วย

“ที่เฮอรับาไลฟ์ เราทุ่มเทเพื่อให้ทุกๆ คนได้มีวิถีชีวิตสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง แน่นอนว่าต้องรวมถึงโภชนาการที่ดี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬา ให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ดีที่สุดเต็มความสามารถของพวกเขา” คำกล่าวของ William M. Rahn รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการเฮอรับาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “เรามีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนการแข่งขัน Special Olympics World Games และเรามีความยินดีที่จะมอบโภชนาการที่ดี และสนับสนุนทีมที่เราให้การสนับสนุนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราปรารถนาให้นักกีฬาที่เข้าร่วมทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและรอยยิ้มจากการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจในครั้งนี้”

ทั้งหกทีมจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้จากเฮอรับาไลฟ์:

- ใต้หวัน - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ รวมถึงเอฟ 1 นิวทริชันแนล เซคมิกซ์ และโปรตีนบาร์ และเวิร์คช็อปการอบรมโภชนาการสำหรับนักกีฬา 58 คน

- อินโดนีเซีย - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ รวมทั้งเสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักกีฬา 41 คนและคณะเจ้าหน้าที่ 20 คน

- เกาหลี - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ รวมถึงโปรตีนบาร์สำหรับนักกีฬา 94 คน รวมทั้งให้การอบรมด้านโภชนาการ

- มาเลเซีย - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักกีฬา 25 คนและโค้ช 17 คน

- นิวซีแลนด์ - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ รวมถึงโปรตีนบาร์ เพอร์ซันนัลไลซ์โปรตีนพาวเดอร์และเฮอรับาไลฟ์ 24 ไฮเดรต เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโลกของนักกีฬาท้องถิ่น Monique Irvine

- ไทย - ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฮอรับาไลฟ์ รวมถึงนิวทริชันแนล โปรตีนมิกซ์ และเพอร์ซันนัลไลซ์ โปรตีนพาวเดอร์ สำหรับนักกีฬา 29 คน เสื้อผ้าชุดฝึกซ้อม กระเป๋ากีฬาและกระเป๋าเดินทางสำหรับนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาในระดับโลกครั้งนี้จะมีกีฬาตามรูปแบบโอลิมปิก 25 ประเภท ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญา - ซึ่งนับเป็นกลุ่มของประชากรโลกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้มีความพิการบกพร่องทั้งหมด

ตราบริษัท

<http://release.media-outreach.com/i/Download/3412>

เกี่ยวกับ เฮอรับาไลฟ์:

เฮอรับาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตผู้คนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเฮอรับาไลฟ์ ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม จัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของสมาชิกอิสระของเฮอรับาไลฟ์และผ่านสมาชิกไปยังผู้บริโภคนกว่า 90 ประเทศทั่วโลก เฮอรับาไลฟ์มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน และสภาวะน้ำหนักเกินของผู้คนทั่วโลก ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากสมาชิกและชมรมของเฮอรับาไลฟ์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ herbalife.com

สำหรับข้อมูล กรุณาติดต่อ:

เฮอรับาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก

Daliea Mohamad-Liau

รองประธาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

DID: +852 3589 2643

อีเมลล์: dalieal@herbalife.com